

# Vận động viên Thái Bình với SEA Games 31



Vận động viên Phạm Thị Thảo (người ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội nhận huy chương vàng nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đôi tại SEA Games 31.

Sau trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31, người Thái Bình thêm tự hào bởi trong danh sách thi đấu chính thức có tới 3 cầu thủ trưởng thành từ Trường Năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình, đặc biệt trong đó có Nhâm Mạnh Dũng - cầu thủ mang áo số 17 ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Bên cạnh thành công của các cầu thủ người Thái Bình, còn có 10 vận động viên (VĐV) của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh được triệu tập trong thành phần của đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 và đã giành 12 huy chương vàng, bạc, đồng. Đây không chỉ là thành công thể hiện nỗ lực, quyết tâm của các VĐV mà còn cho thấy công tác đào tạo VĐV của Thái Bình đã góp phần tích cực mang vinh quang về cho quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: Năm 2022, Trung tâm có 24 VĐV được triệu tập tham gia đội tuyển quốc gia, trong đó 10 VĐV xuất sắc vinh dự được đại diện cho thể thao thành tích cao của nước tham dự SEA Games 31. Kết quả, 9 VĐV đã góp công giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Là võ sĩ mở đầu cho loạt chiến thắng của các VĐV nam Việt Nam ở nội dung tán thủ, võ sĩ sinh năm 1993, quê ở xã Song An (Vũ Thư) Bùi Trường Giang thừa nhận anh có một chút áp lực tâm lý vì hơn 2 năm qua không được tham gia một giải đấu quốc tế nào. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt cho SEA Games 31, các huấn luyện viên đã áp dụng nhiều liệu pháp tinh thần giúp học trò có thể nhập cuộc tự tin trước các đối thủ mạnh, trong đó có việc tổ chức các giải đấu nội bộ. Cộng với đó là lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm



Vận động viên Bùi Trường Giang bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games nội dung tán thủ hạng 60kg.



Các vận động viên cầu lông của Thái Bình đạt huy chương đồng SEA Games 31.

từ nhiều giải đấu quốc tế trước đây, VĐV Bùi Trường Giang đã có những cú đánh chuẩn xác, áp đảo đối thủ người Indonesia, nhanh chóng đạt được thành tích cao nhất ở nội dung wushu tán thủ hạng 60kg. Chia sẻ sau trận đấu, VĐV Bùi Trường Giang cho biết, anh rất xúc động khi đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games, càng xúc động hơn khi điều đó diễn ra ngay trên quê hương Việt Nam. Ở bộ môn cầu lông, 3 VĐV Đinh Thị Phương Hồng, Đỗ

Thị Hoài, Phạm Thị Khánh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã góp công mang về chiếc huy chương đồng ở nội dung đôi. Là VĐV có bề dày thành tích thi đấu với nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, VĐV Đinh Thị Phương Hồng xúc động cho biết: Cho đến thời điểm này, khi SEA Games 31 đã qua, em vẫn còn cảm thấy bồi hồi, xen lẫn niềm tự hào, tự tôn dân tộc khi nghĩ về khoảnh khắc được đứng trên bục vinh

quang nhận tấm huy chương đồng đôi. Tuy nhiên, em cũng có một chút tiếc nuối vì trước khi thi đấu gần 1 tuần, em gặp chấn thương ở cổ chân. Nếu không gặp chấn thương đó em sẽ thể hiện tốt hơn, có thể cùng đồng đội tỏa sáng hơn tại giải đấu vừa qua. Còn VĐV Phạm Thị Khánh cho biết: Khi bước vào sân thi đấu, trong tâm trí của em chỉ có mong muốn duy nhất là mang vinh quang về cho tỉnh, cho nước nhà. Em cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, hết những gì em đã được tập luyện và tích lũy trong nhiều năm qua để thi đấu một cách tốt nhất.

Trong số 6 huy chương vàng thể thao thành tích cao của Thái Bình giành tại SEA Games 31, có tới 5 tấm huy chương ở bộ môn đua thuyền. Chia sẻ về những nỗ lực, cố gắng của bản thân để giành 3 huy chương vàng nội dung đua thuyền rowing, VĐV Phạm Thị Thảo chia sẻ: Khi ngồi lên thuyền vào vị trí thi đấu, em chỉ nghĩ làm sao phải về đích nhanh nhất. Về đích rồi nhưng khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cả đội mới có thể vỡ òa trong niềm vui mừng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Quang, người trực tiếp hướng dẫn VĐV Phạm Thị Thảo tại đội tuyển đua thuyền quốc gia chia sẻ: Thảo là VĐV ở trình độ Asia và so với đua thuyền của Đông Nam Á thì đây là VĐV có vị trí ở trên 1 bậc.

Tuy có thành tích vượt trội ở bộ môn đua thuyền tại SEA Games 31 nhưng Thái Bình không phải là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển bộ môn này. Ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: Để đạt được những thành công đáng tự hào tại SEA Games 31, ngay từ năm 2001, lãnh đạo ngành đã quy hoạch lực lượng cho thể thao thành tích cao nói chung, trong đó có môn đua thuyền. Cụ thể, ngành đã chọn, cử VĐV năng khiếu đi tập huấn tại các địa phương có thể mạnh. Cùng với sự sát sao, tận tình chỉ bảo của các huấn luyện viên tại Trung tâm, còn nhờ cậy các chuyên gia, các huấn luyện viên có bề dày kinh nghiệm của quốc gia. Bên cạnh đó, phải kể đến sự quyết tâm, nỗ lực tập luyện, hy sinh những hạnh phúc riêng tư của các VĐV. Như đối với VĐV Phạm Thị Thảo phải xa 2 con từ khi còn rất nhỏ, nhờ cậy chồng và bố mẹ chăm sóc con để tập trung tập huấn, thi đấu.

Khép lại SEA Games 31, không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, các VĐV thành tích cao của Thái Bình vẫn đang nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho nhiều giải đấu sắp tới, trong đó là Đại hội thể thao toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2022.

TU ANH

## THÁI THỤY

# Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm về trật tự ATGT, tập trung xử lý các trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đầu năm 2022, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện Thái Thụy có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 được kiểm chế, mọi trạng thái xã hội trở lại bình thường, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tình hình trật tự ATGT có chiều hướng diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông cao là do người tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Nhằm góp phần kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã duy trì các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vào các buổi trưa và tối. Qua công tác kiểm tra, đa số người điều khiển phương tiện giao thông đều nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa phương vi phạm khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra đã có biểu hiện trốn tránh quy xe.

Chúng tôi có mặt cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông và cơ động, Công an huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa phương vi phạm khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra đã có biểu hiện trốn tránh quy xe. Chúng tôi có mặt cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông và cơ động, Công an huyện làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến quốc

điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản 36 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt gần 240 triệu đồng. Trong quá trình triển khai chuyển đổi kiểm tra về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng vấp phải không ít khó khăn khi nhiều trường hợp vi phạm tỏ thái độ chống đối. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cương quyết, cứng rắn và dùng nhiều biện pháp như ghi hình, phối hợp với người dân xung quanh làm chứng, lấy đầy đủ cơ sở pháp lý để lập biên bản, xử lý vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là những người vi phạm nồng độ cồn và chống đối các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành quy định của pháp luật "đã uống rượu, bia thì không lái xe" nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người khác khi tham gia giao thông. Việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng bước đầu trên địa bàn huyện Thái Thụy đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.

TRẦN TUẤN



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn thị trấn Diêm Điền.

## ĐÔNG PHƯƠNG

# Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời

Ngay sau khi về đích nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương (Đông Hưng) đã xây dựng kế hoạch phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Một trong những mục tiêu địa phương đặt ra là sớm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Đưa chúng tôi đi thăm một số tuyến đường mới được lắp hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Từ khi những tuyến đường nông thôn được lắp điện chiếu sáng, buổi tối làng quê đẹp lung linh và bà con tham gia đi bộ thể dục đồng vui như ngày hội. Nhân dân phấn khởi nên tích cực ủng hộ địa phương triển khai chương trình "Thắp sáng đường

quê" cả bằng vật chất và tinh thần. Từ đầu tháng 3, xã Đông Phương triển khai làm điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho 6km đường trục xã, đường trục các thôn Đại Phú, thôn Thượng, thôn Trung và thôn Trung Đông. Toàn bộ 143 bộ đèn chiếu sáng có công suất 300W sử dụng điện năng lượng mặt trời bảo đảm đạt theo đúng quy chuẩn chiếu sáng công cộng được ngành điện lực, công thương và xây dựng thẩm

định phê duyệt. Tổng kinh phí mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng 233,7 triệu đồng; trong đó người dân ủng hộ gần 130 triệu đồng, còn lại là ngân sách tỉnh và xã hỗ trợ. Là một trong những mạnh thường quân tích cực ủng hộ cho địa phương triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê", ông Nguyễn Hữu Cường, thôn Đại Phú chia sẻ: Đường làng, ngõ xóm được thắp sáng, nhân dân đi lại thuận lợi và an ninh trật tự ổn định hơn. Khi địa phương

phát động ủng hộ xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng gia đình tôi nhất trí và quyết định ủng hộ 12 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng tôi nghĩ mình góp sức cùng với bà con địa phương làm cho đường của quê mình sáng, đẹp là rất ý nghĩa, để nông thôn theo kịp thành phố.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động thu, chi tài chính cả phần ngân sách nhà nước và tiền xã hội hóa nên nhân dân xã Đông Phương yên tâm, phấn khởi tự nguyện ủng hộ kinh phí xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn đường. Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Nguyễn Văn Quang cho biết thêm: Vì trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp ủng hộ nhiều rồi, bây giờ nếu học được tinh thần e ngại quá sức dân. Cho nên, cấp ủy, chính quyền xã quyết định không phân bổ định mức huy động đóng góp mà vận động người dân trong xã và bà con xa quê ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 400 hộ gia đình tự nguyện ủng hộ tiền để lắp đặt đèn cho 6 tuyến đường với tổng chiều dài 6km. Sau khi làm điểm một số tuyến đường thôn, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân hoàn thiện nốt hệ thống chiếu

sáng các tuyến đường còn lại và từng bước thay thế thiết bị đèn đường trong khu dân cư đang sử dụng điện lưới sang thiết bị điện năng lượng mặt trời.

Xã Đông Phương lựa chọn thiết bị chiếu sáng điện năng lượng mặt trời vì có nhiều ưu điểm: chi phí ban đầu không cao, chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/1 bộ đèn; việc lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng vì thiết kế, thi công đơn giản hơn so với hệ thống sử dụng điện lưới. Do không phải lắp đặt, đấu nối dây điện phức tạp nên hệ thống chiếu sáng bằng điện năng lượng mặt trời cũng an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường hơn. Ông Phạm Hùng Vương, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đông Hưng cho biết: Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng điện năng lượng mặt trời vừa an toàn, tiết kiệm chi phí tiền điện vừa không tiêu hao năng lượng ảnh hưởng đến nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đây chính là mô hình hay mà chúng tôi đang tuyên truyền, vận động để các xã tham khảo thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê" trên địa bàn toàn huyện hiện nay.

KHẮC DUẤN



Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương (người bên trái) giới thiệu những ưu điểm khi sử dụng điện năng lượng mặt trời để thắp sáng đường quê.